



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 9/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ công bố các thông báo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Lê Văn Thế, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động đồng chí Đặng Xuân Phong, (Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Làm việc với đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 9/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản) về hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số

sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình.

Công ty Nikken Sekkei là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, đã hợp tác với tỉnh trong thực hiện một số dự án quy hoạch, trong đó có lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, do một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nên đến nay đồ án quy hoạch chung thành phố (Xem tiếp trang 4)

MẠNH CƯỜNG

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC LINH

ĐÔNG HƯNG Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong tháng 11/2019

Chiều ngày 9/9, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với huyện

Đông Hưng về xây dựng nông thôn mới (NTM). Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên

(Xem tiếp trang 4)
ĐÓ HIỀN

• Khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam

Sáng ngày 9/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông dự hội nghị. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm giúp các cuộc họp của MTTQ Việt Nam mở rộng thêm được thành phần tham dự, từ đó các ý kiến chỉ đạo, triển khai của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được cán bộ mặt trận các cấp tiếp thu trực tiếp, hiệu quả. Thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ các cấp được phản ánh khách quan, chi tiết và đầy đủ hơn, giúp lãnh đạo MTTQ các cấp kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận từ nay đến hết năm 2019; khai trương hệ thống, hướng dẫn quản lý (Xem tiếp trang 4)

TIẾN ĐẠT

• Tập huấn công tác tuyên truyền dân số - KHHGD trong tình hình mới

Chiều ngày 9/9, tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền dân số - KHHGD trong tình hình mới.

120 đại biểu là cán bộ các đoàn thể thuộc 5 xã: Thụy Sơn, Thụy Dân, Thụy Phong, Thụy Thanh, Thụy Phúc của huyện Thái Thụy đã được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, thực trạng tỷ số giới tính khi sinh tại địa phương, tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì mức sinh thay thế. Trong đó, nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung tuyên truyền ở giai đoạn hiện nay như: sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai và tổ chức các hoạt động về dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân số - KHHGD năm 2019 và những năm tiếp theo.

THU HOÀI

KIẾN XƯƠNG

Sáp nhập thôn, khu phố

(Xem trang 3)



Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

THÁI THỤY

Kiểm soát thị trường tết Trung thu

(Xem trang 2)

► Tập huấn công tác phòng, chống bệnh lao

Chiều ngày 9/9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống bệnh lao năm 2019.

Tại hội nghị, 88 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội nông dân từ huyện tới cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng được nghe lãnh đạo Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh thông tin tình hình bệnh lao trên địa bàn tỉnh; những dấu hiệu nhận biết bệnh lao; tác dụng của việc phát hiện sớm bệnh lao; nơi khám và điều trị bệnh lao, lao kháng thuốc...

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện Đông Hưng nâng cao nhận thức về bệnh lao, lao kháng thuốc, từ đó tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân, đặc biệt là những người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc điều trị theo đúng phác đồ, góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG ĐẠT

► Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 9/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" năm 2019 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại chương trình, các em nhỏ và nhân dân địa phương được xem những tiết mục múa lân, các chương trình văn nghệ hấp dẫn do các em nhỏ và các tình nguyện viên chữ thập đỏ biểu diễn.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các tổ chức, nhà hảo tâm đã tặng 230 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các trường học, nhà chùa trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 380.000 đồng.

Những món quà của các nhà hảo tâm là sự chia sẻ, động viên kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Trung thu và đầu năm học mới, giúp các em vượt lên trong cuộc sống và đón tết Trung thu đầm ấm, vui tươi.

* Nhân dịp tết Trung thu năm 2019, sáng ngày 9/9, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống (cơ quan ngôn luận của Trung ương

(Xem tiếp trang 4)

THU TRANG - MINH QUÂN